



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วใน ที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแดง สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแดง มีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จึงขอประกาศให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสุรพล วงศ์สง่า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสุรพล วงศ์สง่า	ประธานสภาฯ	สุรพล วงศ์สง่า
๒.	นายสมัคร แทนคำ	รองประธานสภาฯ	สมัคร แทนคำ
๓.	นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์	เลขาธิการสภาฯ	เชวงศักย์ รัตนรักษ์
๔.	นายจรรยา พิเมย	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	จรรยา พิเมย
๕.	นายอนุรักษ์ ด้วงแหวะ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	อนุรักษ์ ด้วงแหวะ
๖.	นายสัมฤทธิ์ หลงสิม	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	สัมฤทธิ์ หลงสิม
๗.	นางรัชฎาพร ทวีทรัพย์	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	รัชฎาพร ทวีทรัพย์
๘.	นายไชยญา หลักจันทร์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ไชยญา หลักจันทร์
๙.	นายสุบรรณ วงษ์ราช	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	สุบรรณ วงษ์ราช
๑๐	นายสมยศ หารพันธ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สมยศ หารพันธ์
๑๑	นายชิน แทนนา	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ชิน แทนนา
๑๒.	นางไพรัตน์ ตีสอน	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	ไพรัตน์ ตีสอน
๑๓.	นางสุนณ เอี่ยมศรี	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สุนณ เอี่ยมศรี
๑๔.	นางพิสสมัย สานิพันธ์	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	พิสสมัย สานิพันธ์
๑๕.	นายสำรี กันหาบง	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	สำรี กันหาบง
๑๖.	นายบุญมาบ แทนคอน	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	บุญมาบ แทนคอน
๑๗.	นางสาวนิยม ทศไกร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	นิยม ทศไกร

ผู้ไม่มาประชุม

นายวิฑูลย์ ปะเทียนัง ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายประภักษ์ฤทธิ์ ไม้ตรีแพน	นายก อบต.หนองแดง	ประภักษ์ฤทธิ์ ไม้ตรีแพน
๒.	นางอรุณ ทบบัณฑิต	รองนายก อบต.หนองแดง	อรุณ ทบบัณฑิต
๓.	นายสมพงษ์ ชันภักดี	รองนายก อบต. หนองแดง	สมพงษ์ ชันภักดี
๔.	นายเฮียง ภูมิลุน	เลขาธิการนายก อบต.	เฮียง ภูมิลุน
๕.	นายณัฐวุฒิ บุญมาศ	ผอ. กองช่าง	ณัฐวุฒิ บุญมาศ
๖.	นางบัณฑิต คำยา	ผอ. กองคลัง	บัณฑิต คำยา
๗.	พ.จ.อ. เมธี เหล่าศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	เมธี เหล่าศรี
๘.	นายเกียรติยศ แก้วโพธิ์	นักทรัพยากรบุคคล	เกียรติยศ แก้วโพธิ์
๙.	นางสาวเบญญาภา จิตติธิดะ	เจ้าพนักงานธุรการ	เบญญาภา จิตติธิดะ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม เลขานุการสภา อบต. ได้ให้สัญญาณ เชิญสมาชิก อบต. เข้าห้องประชุมเลขานุการ อบต. ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิก อบต. เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา อบต. ได้เปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภา อบต. : กล่าวเปิดประชุม กล่าวสวัสดิ์ที่ท่านสมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุม สำหรับวันนี้จะเป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต. : ๑. มีหนังสือแจ้งจากทางอำเภอหนองเสือ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๖๓) และออกความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกรมโยธาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งสามฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ กฤษฎีกา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๙๘ ก วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ สำหรับรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ที่ประชุม : - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เลขานุการสภา อบต. : ได้อ่านเอกสารรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ได้ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม ถูกต้องแล้วไม่มีการแก้ไขพร้อมรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๑๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติที่ ๑ การโอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภา : ผมขอมอบให้ทางเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนในการประชุม ก่อนที่ผู้บริหารจะเสนอเรื่องพิจารณาต่อสภา ฯ ขอเชิญครับ

นายเชวง ศักย์ รัตนรักษ์ : กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเลขานุการสภา อบต. สำหรับการเสนอยุติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ตามที่ผู้บริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภา เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (มีผลบังคับใช้ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) หมวด ๔ ว่าด้วยการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ / โอนเพิ่มลด

โอนเพิ่มลด โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งตามรายละเอียดที่ผู้บริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุม วันนี้ครับ

ประธานสภา อบต. : ตามที่ทางเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงระเบียบที่ผู้บริหารได้มีการเสนอญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมไปแล้ว ผมก็จะขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำเสนอชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุมขอเรียนเชิญครับ

นายประภุชสิทธิ์ ไมตรีแพน : กราบเรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการเสนอญัตติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งนี้เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติต่อสภาเกี่ยวกับงบลงทุน และประเภทครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่มีความจำเป็นซึ่งมีรายละเอียดที่กระผมจะได้นำเรียนเสนอต่อที่ประชุมตามรายการดังนี้
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ กระผมได้นำส่งให้กับท่าน สมาชิก อบต. ได้ศึกษาล่วงหน้าและได้นำเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมในวันนี้ ครับผม

ลำดับที่	เดิม	ใหม่
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงเสาชอง อบต.หนองแดง ตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างเสาชอง อบต.หนองแดง ตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา อบต. : ตามที่ผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมไปแล้วมีสมาชิก อบต.ท่านใดจะขออภิปรายต่อที่ประชุมหรือไม่

ที่ประชุม : ไม่มีผู้ขอเสนออภิปราย

ประธานสภา อบต. : ผมก็จะขอมติต่อที่ประชุมในขั้นตอนต่อไป และขอตรวจนับองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ ท่าน พร้อมขอมติต่อที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผู้บริหารได้เสนอ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว เห็นชอบหรือไม่

ที่ประชุม : มติเห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง

๒. ญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภา อบต. : ผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนำเสนอญัตติชี้แจงต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ
นายประภุชญ์ ไรตรีแพน : กราบเรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนผู้เข้าร่วม
นายก อบต.

สำหรับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไป

จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงเนื่องจากบริบทสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ หรือการบริการสาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่ง

/ พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กระผมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนี้ ปรากฏตามสำเนาหนังสือร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ที่ได้นำส่งให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมและได้ใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมวันนี้ ครับ

ประธาน สภา อบต. : หลังจากที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ต่อที่ประชุมพอจะเป็นที่เข้าใจแล้ว มีสมาชิก อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะขออภิปรายต่อที่ประชุมหรือไม่

ที่ประชุม : -ไม่มี-

ประธาน สภาอบต. : ถ้าที่ประชุมไม่มีผู้ขออภิปรายหรือสงสัย ผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม พร้อมตรวจนับองค์ประชุมฯ มีสมาชิก อบต.เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน ๑๗ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติต่อที่ประชุม ท่านสมาชิก อบต. ท่านใดเห็นชอบตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ต่อที่ประชุมไปแล้ว กรุณายกมือ ครับ

ที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง**

ประธาน สภาอบต. : ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ผ่านความเห็นชอบซึ่งผมก็จะมอบให้ทางผู้บริหารได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป .

๓. ยุติเรื่อง ขอความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าของ (สำนักงาน กสทช.)

ประธานสภา อบต. : ผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ

นายประภษุทธิ์ ไร่ตรีแพน : กราบเรียน ท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่จังหวัดมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มค ๒๓.๓/ว ๑๕๙๘๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องขออนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงาน กสทช.กำหนดดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบจำนวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จำนวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน โดยกำหนดติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในสิ้นปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งจากการดำเนินการพบว่า มีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน ๑๗,๒๓๓ จุด กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ในเขต

ความรับผิดชอบของ ๔,๔๘๘ ตำบล โดยในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีความเห็นชอบของสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาต ของ กรมป่าไม้ จึงขอความอนุเคราะห์อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ สำนักงาน กสทช. จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าเสนอเรื่องให้สภาองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว

ซึ่งในเขตตำบลหนองแดงของเรามีพิกัดอยู่ที่ บ้านหนองแดงหมู่ที่ ๑ ลาน ร่มแต่ ๔๘ D ๒๗๘๔๖๑.๐๖ E ๑๗๕๕๒๗๓.๔๖ N บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ ๔๘ D ๒๗๖๓๒๗.๙๑ E ๑๗๕๙๘๐๘.๒๐ N ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือสั่งการ ตามที่ผมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว ครับ

ประธานสภา อบต. : ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในญัตติดังกล่าวพอเป็นที่เข้าใจแล้วมีสมาชิกท่าน ไตประสงค์ขออภิปรายในประเด็นเรื่องนี้ต่อที่ประชุมหรือไม่

ที่ประชุม : - ไม่มีผู้ขออภิปราย -

ประธาน สภา อบต. : ผมก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนขอมติเห็นชอบต่อที่ประชุม และขอตรวจนับองค์ ประชุมในวันนี้มีสมาชิก อบต.เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๖ ท่าน พร้อมขอมติต่อที่ประชุม สมาชิก อบต. ท่านใดเห็นชอบญัตติตามที่ผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุม ขออนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามที่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันบูรณาการซึ่งในเขตตำบลหนองแดงของเรามีพิกัดอยู่ที่ บ้านหนองแดงหมู่ที่ ๑ ลานร่มแต่ ๔๘ D ๒๗๘๔๖๑.๐๖ E ๑๗๕๕๒๗๓.๔๖ N บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ ๔๘ D ๒๗๖๓๒๗.๙๑ E ๑๗๕๙๘๐๘.๒๐ N ซึ่งรายละเอียดแนบท้ายหนังสือสั่งการ ตามที่ ผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว ถ้าเห็นชอบให้ยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม : **เห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง**

ประธานสภา อบต. : ผมก็จะให้ทางผู้บริหารได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ญัตติเรื่อง นำปรึกษากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ และ สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ปี ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
๒. สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อเชวงศักย์ รัตนรักษ์..... ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเชวงศักย์ รัตนรักษ์)
เลขานุการสภา ฯ

ลงชื่อสุรพล วงศ์สง่า.....ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
(นายสุรพล วงศ์สง่า)
ประธานสภา ฯ

ลงชื่อชิน แตนนา..... ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ
(นายชิน แตนนา)
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ลงชื่อสำรี กันหาบาง..... ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ
(นายสำรี กันหาบาง)
ส.อบต. หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ ...นิยม ทศไกร... ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ
(นางนิยม ทศไกร)
ส.อบต.หมู่ที่ ๙